



กิจการธนาคารไทยนิยมและไทยเครดิต

การให้กู้ยืมและไทยเครดิต หรือที่ภาษาอังกฤษรวมเรียกว่า Advances นี้ หมายถึง เงินกู้ยืม (Loans) เงินเบิกเกินบัญชี (Overdrafts) และทำเงินลดออก (Bills Discounted)

เงินกู้ยืม (Loans)

เงินกู้ยืม หมายถึง เงินที่ธนาคารจ่ายให้ยืมแก่ผู้จำนวนมากซึ่งตามปกติของกัน โดยผู้กู้ยืมให้สัญญาว่าจะนำเงินจำนวนนั้นมาใช้คืนเมื่อถึงกำหนด หรือก่อนชำระเป็นงวดตามหลักของกัน และผู้กู้ยืมจำนวนนั้นจะต้องปฏิบัติตามสัญญาและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้อาจมีบุคคล หรือสหกรณ์เป็นประกันหรือไม่ก็ได้

เงินเบิกเกินบัญชี (Overdrafts)

เงินเบิกเกินบัญชี หมายถึง เงินที่ธนาคารยอมให้ลูกค้าเบิกเงินโดยใช่เหตุเกินกว่าเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีกระแสรายวัน การยินยอมให้ลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชี มักมีธนาคารมักจะเรียกให้ลูกค้าให้สัญญาว่า ถ้าหมดวงเงินที่ลูกค้าประสงค์จะกู้ยืม และเรียกให้ลูกค้าชำระเงินค่าประกัน หรือให้ลูกค้าส่งประกันมาวางไว้ที่ธนาคาร แต่มีบางครั้งที่ธนาคารยอมให้ลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชีโดยไม่ได้ขอสัญญา และไม่ได้เรียกให้ลูกค้าชำระเงินค่าประกัน หรือให้ลูกค้าวางประกัน การให้เงินเกินบัญชีซึ่งมีเรียกว่า เงินเบิกเกินบัญชีชั่วคราว

### ตั๋วเงินซื้อลด (Bill Discounted)

ตั๋วเงินซื้อลด หมายถึง ตั๋วเงินที่ธนาคารรับซื้อ ซื้อลด หรือรับวางซื้อลดจากลูกค้า โดยจ่ายเงินให้เท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนเงินตามตั๋วเงิน เช่น การซื้อ ซื้อลด หรือรับวางซื้อลด เช็ค ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น นอกจากตั๋วเงินของลูกค้าเองแล้ว ลูกค้ายังอาจนำตั๋วเงินของบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศมาขยับจากธนาคารได้อีกด้วย ส่วนใหญ่ของการให้เครดิตประเภทนี้ ธนาคารมักจะหักส่วนลดเป็นค่าดอกเบี้ยไว้ทันที โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามตั๋วเงินเมื่อถึงกำหนดชำระ ปกติธนาคารมักจะให้ลูกค้าทำสัญญากำหนดวงเงินเครดิตไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถนำตั๋วเงินมาขายลดกับธนาคารได้ตลอดเวลา แต่จำนวนเงินตามตั๋วเงินทั้งสิ้นคงไม่เกินวงเงินที่กำหนด ในการทำสัญญา ธนาคารอาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกัน หรือให้หาบุคคลมาค้ำประกันหรือไม่ก็ได้ เมื่อเทียบกับการให้กู้ยืม 2 ประเภทแรกแล้ว การให้เครดิตด้วยการซื้อลดตั๋วเงินธนาคารมักจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันน้อยกว่า แต่ระยะเวลาในการให้เครดิต ปกติมักจะสั้นกว่า

การให้กู้ยืมและให้เครดิตของธนาคาร ย่อมก่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจส่วนใหญ่ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม ในการให้กู้ยืมและให้เครดิต ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยหรือส่วนลดจากลูกค้า หากธนาคารเรียกดอกเบี้ยหรือส่วนลดสูงเกินไป นักธุรกิจก็ไม่กล้าไปลงทุน เพราะผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะต่ำกว่าดอกเบี้ย หรือหากกล้าไปลงทุน สินค้าที่ผลิตออกมากจะมีราคาสูง ทำให้ขายไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 จึงได้ระบุให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้อำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากการให้กู้ยืมและให้เครดิต นอกเหนือจากระบุนิติการและขอหมายในการให้กู้ยืมและให้เครดิตบางประการ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินงานไปด้วยความมั่นคง และเป็นที่เชื่อถือของประชาชนไว้ด้วย หากธนาคารพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยหรือส่วนลดต่ำ ธนาคารก็จำต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราต่ำด้วย ไม่สนใจให้ประชาชนนำเงินออมมาฝากธนาคารให้ได้ใช้หมุนเวียนเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ



1. อัตราดอกเบี้ยและวิธีการเรียกเก็บ

จำนวนดอกเบี้ยที่ธนาคารจะเรียกเก็บจากดอกเบี้ยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงิน ดอกเบี้ย และระยะเวลา สำหรับเงิน ถ้าดอกเบี้ยไปสูงก็จะต้องเสียดอกเบี้ยสูงเป็นธรรมดา ส่วนอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดก็ไม่มีปัญหา ระยะเวลา หรือ ช่วงเวลาที่เรียกเก็บหากนับวันผิด หรือเรียกเก็บดอกเบี้ยเร็วไป หรือคิดดอกเบี้ยทบต้นในกรณี ที่กฎหมายไม่อนุญาต ก็จะทำให้ดอกเบี้ยที่คำนวณได้สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากการฝากเงินและให้เครดิต ธนาคาร แห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2517 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 31 มกราคม 2517 จนถึงปัจจุบัน โดยประกาศเป็นข้อกำหนด คุ้มครองความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง ให้ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บดอกเบี้ยหรือส่วนลดในอัตราต่าง ๆ กัน ตามประเภทการ ฝากเงิน ดังนี้

(1) การประกอบกิจการอุตสาหกรรม ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยและส่วนลดได้ดังนี้

(ก) ร้อยละ 10.5 คำนวณจากการให้เครดิตโดยการซื้อ ซื้อฝาก หรือรับช่วงซื้อ ลดตัวเงิน ทั้งนี้จะมีทรัพย์สินจำนองหรือจำนำหรือไม่ก็ตาม

การคิดอัตราส่วนลดร้อยละ 10.5 คำนวณจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมภายใน ประเทศตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2517 ข้อ(3) ก มิได้ให้ความหมายของ "การประกอบกิจการอุตสาหกรรมภายในประเทศ" เหมือนกันที่ได้ให้ ความหมายของ "กิจการอุตสาหกรรม" ในข้อ(3) ข ทำให้เกิดปัญหาว่า การให้เครดิต โดยการซื้อ ซื้อฝาก หรือรับช่วงซื้อลด ตัวเงินจากลูกค้าประเภทใด จึงจะอยู่ในข่ายที่ต้องคิด ส่วนลดในอัตราที่กำหนด คือ ร้อยละ 10.5 คำนวณ

ในเรื่องนี้ อาจจะต้องถามว่าวินิจฉัยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เคยวินิจฉัยเมื่อมี



2509 ดังนี้

"กิจการอุตสาหกรรม" หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมตลอดถึงการทำการวิธีให้วัตถุดิบมีคุณภาพสูงขึ้น หรือมีคุณภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะทำโดยใช้เครื่องจักรหรือด้วยมือ เช่น การบ่มยา การอบไม้ การตีเหล็ก การผลิตยางรถยนต์ ยลิตเครื่องแก้ว เป็นต้น

"ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ" หมายความว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าโรงงานนั้นจะเป็นของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ถ้าจะถือตามความหมายข้างต้น ผู้ประกอบการเกือบทุกประเภทจะอยู่ในชายที่จะคิดสวนลดได้เพียงร้อยละ 10.5 ต่อปี ทั้งนี้เพราะความหมายที่ใ้ไขว้กันความกว้างมากเกือบจะกล่าวได้ว่า ธนาคารจะคิดสวนลดได้อย่างสูงร้อยละ 10.5 ต่อปี ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการออกประกาศฉบับนี้ที่ต้องการจะส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมเท่านั้น และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับนี้มา ก็คงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากประกาศฉบับเดิม 2 ฉบับ ที่ทำให้ธนาคารเกือบทุกสำนักงานเรียกเก็บดอกเบี้ยและส่วนลดจากกิจการอุตสาหกรรมเกินกว่าอัตราที่กำหนด เนื่องจากเขาใจไม่ถูกต้อง กล่าวคือ เขาใจกิจการอุตสาหกรรมในลักษณะกิจการที่ใหญ่โต ซึ่งไม่ตรงกับคำวินิจฉัยดังกล่าว เมื่อตามประกาศฉบับหลังสุดมิได้ให้ความหมายไว้ และก็มีคำวินิจฉัยเพิ่มเติมไว้อีก จึงเห็นว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศตามข้อ (3) ก. น่าจะหมายถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 ตามที่ระบุไว้ในข้อ (3) ข. เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม

เมื่อพิจารณาได้ว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ หมายถึง เฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ก็ไม่อยู่ในชายได้รับการส่งเสริม โดยคิดสวนลดในอัตราร้อยละ 10.5 ต่อปี

(๑) ร้อยละ 12.5 ต่อปี จากการให้กู้ยืมเงิน หรือให้เบิกเงินเกินบัญชี โดยมือซึ่งหาปริมาณ หรือซึ่งหาปริมาณที่ถึงจำนวนของโลกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

703 หรือตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 เป็นประกันเต็มจำนวนเงิน  
ที่ไถ่ขม

เงินไถ่ขมในกรณีนี้จะต้องมีทรัพย์สินตามข้อตกลงจำนวนองเป็นประกัน ทรัพย์สินที่นำ  
มาจำนวนนี้ ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์บางคนเขาใจว่า จะต้องเป็นของออกหนี้ ซึ่งเป็นความ  
เข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎหมายมีไ้ระบบเช่นนั้น ทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นของใครก็ได้  
ที่ยอมให้นำมาจำนวนองเป็นประกันที่ธนาคารไถ่ขม

ในกรณีที่ลูกหนี้ขม หรือเบิกเงินเกินบัญชีสูงกว่าวงเงินจำนวนองของทรัพย์สิน มีปัญหา  
ว่าธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอย่างไร และในอัตราใด เมื่อพิจารณาถึงประกาศฉบับดังกล่าวที่  
ระบุว่า

ข. การไถ่ขมแก่กิจการอุตสาหกรรมซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 โดยผู้ส่งหรือผู้รับหรือส่งหรือรับทรัพย์สิน  
ที่ประกันองไว้ค้ำประกันมูลค่ากฎหมายและกฎระเบียบมาตรา 703 หรือกฎหมายตรา  
บัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 เป็นประกันเต็มจำนวนเงินที่ไถ่ขมต้อง  
ไม่เกินร้อยละ 12½ ต่อปี

จะเห็นว่า จำนวนเงินไถ่ขมที่มีทรัพย์สินดังกล่าวจำนวนองเป็นประกันจะคิดดอกเบี้ย  
ได้เพียงร้อยละ 12.5 ต่อปี ทั้งนี้ส่วนที่ไถ่ขมเกินกว่าวงเงินจำนวนอง จึงคิดดอกเบี้ยได้  
สูงกว่าร้อยละ 12.5 ต่อปี แต่คงไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เนื่องจากเงินไถ่ขมส่วนที่เกิน  
วงเงินจำนวนอง ธนาคารมีความเสี่ยงมากกว่า ในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่ลูกหนี้ขมเงินหรือ  
เบิกเงินเกินบัญชี โดยมีทรัพย์สินดังกล่าวจำนวนองส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งมีทรัพย์สินอื่นเป็นประกัน  
หรือมีบุคคลค้ำประกัน เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินจำนวนองเท่านั้น ที่จะคิดดอกเบี้ยสูงกว่าร้อย  
ละ 12.5 ต่อปีได้ แต่สำหรับในกรณีที่ยังเป็นหนี้ไม่เกินวงเงินจำนวนอง ธนาคารคงคิดดอก  
เบี้ยได้สูงสุดเพียงร้อยละ 12.5 ต่อปี ธนาคารจะถือว่าส่วนนั้นมีทรัพย์สินอื่นเป็นประกัน  
หรือมีบุคคลค้ำประกัน และจะคิดดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 12.5 ต่อปีไม่ได้ เนื่องจากเหตุผล  
ตามที่กล่าวมาแล้ว

ผู้บริหารงานธนาคารพาณิชย์บางคนเขาใจว่า ลูกหนี้ที่อยู่ในรายชื่อธนาคารจะคิดดอก  
เบี้ยในอัตรากา (ก) และ (ข) จะต้องเป็นผู้นำใบอนุญาตดังกล่าวมาแสดง ถ้าลูกหนี้ไม่  
นำมาแสดง ธนาคารก็คิดดอกเบี้ยและส่วนดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าได้ ความเข้าใจนี้ยังไม่ถูก  
ต่อนัก เนื่องจากประกาศฉบับนี้มีใ้กำหนดว่าให้ลูกหนี้ผู้นำใบอนุญาต มาแสดง หากแต่

ผู้ยื่นรายใดเป็นกิจการประเภทที่กำหนดเขาขายจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
แล้ว ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยหรือส่วนลดใดไม่เกินกว่าที่กำหนด อย่างไรก็ตามบางธนาคารได้  
สั่งการไปยังสาขาของตนว่า ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีใบอนุญาตมาแสดงให้ ก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะ  
คิดดอกเบี้ยและส่วนลดในอัตรายอดละ ตาม (ก) และ (ข) สาขาจึงต้องขอในลูกหนี้นำใบ  
อนุญาตมาแสดง ลูกหนี้รายใดนำใบอนุญาตมาแสดงก็จะได้รับการลดหย่อนดอกเบี้ยและส่วน  
ลดตาม (ก) และ (ข) แต่ถ้าลูกหนี้รายใดไม่มีใบอนุญาต มาแสดงให้สาขาคัดค้านเอาไว้  
เป็นหลักฐานแสดงต่อสำนักงานใหญ่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุข้อใด เช่น ลูกหนี้ไม่สนใจที่จะนำมาแสดง  
หรือใบอนุญาตไม่อยู่ ก็จะไม่ได้รับการลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยและส่วนลด ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ย  
และส่วนลดที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ที่ได้รับใบอนุญาต จากกระทรวงอุตสาหกรรมเกินกว่าที่กำ  
หนด การปฏิบัติของสาขาเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ฉะนั้นสาขาคควรจะไต่สวนถามลูกหนี้ให้  
แน่ชัดว่าได้รับใบอนุญาตหรือไม่ และถ้ามีขอสงวนสิทธิ์จะไต่ไปตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบอนุ  
ญาติที่กระทรวงอุตสาหกรรม หรือที่ตัวแทนประจำจังหวัดด้วย

นอกจากที่กล่าวแล้ว ยังมีผู้เข้าใจว่า ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมจะต้องเป็นนิติ  
บุคคลเท่านั้น จึงจะคิดดอกเบี้ยและส่วนลดในอัตราที่กล่าว หากเป็นบุคคลธรรมดา หรือกิจ  
การเจ้าของคนเดียวแล้ว คิดดอกเบี้ยและส่วนลดที่สูงกว่านี้ ความเข้าใจเช่นนี้ก็ผิดของ  
เช่นกัน เพราะตามประกาศฉบับดังกล่าวมิได้ระบุแยกเช่นนั้น แต่ระบุเพียงว่ากิจการอุตสาหกรรม  
หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งคลุมทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  
ทั้งที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติต่างประเทศ

ในกรณีที่ลูกหนี้ประกอบกิจการหลายอย่าง หากสามารถแยกได้ว่านำเงินกู้ไปใช้ใน  
ในธุรกิจใดแล้ว ถ้ากิจการนั้นไม่ใช่กิจการอุตสาหกรรม ธนาคารก็คิดดอกเบี้ยและส่วนลด  
ที่สูงกว่าที่กำหนด แต่ถ้าไม่สามารถแยกได้ หรือเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการอุตสาหกรรม  
แล้ว ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยและส่วนลดได้เท่าที่กำหนด อย่างไรก็ตามหากลูกหนี้เป็น  
บุคคลธรรมดา แม้จะประกอบกิจการอุตสาหกรรม ถ้ากู้เงินไปเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวอันไม่เกี่ยว  
กับกิจการอุตสาหกรรมแล้ว ธนาคารก็สามารถจะคิดดอกเบี้ยและส่วนลดในอัตราที่สูงกว่า  
ที่กำหนดตาม (ก) และ (ข) ได้



(๑) ร้อยละ 15 ต่อปี จากกำไรสุทธิหรือเบ็ดเงินเกินบัญชีในกรณีที่ไม่มีทรัพย์สินตาม  
ที่ใน (๑) จำนวนเป็นประกัน และจากเงินใหญ่ หรือเงินเบ็ดเกินบัญชีเฉพาะส่วนที่เกินกว่า  
วงเงินจำนวนของทรัพย์สินดังกล่าว

(2) การประคองธุรกิจอื่น ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยและส่วนลดสูงสุดให้อัตราร้อยละ  
๑๕ ต่อปี ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2517 ขอ

(3) ก.

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีระเบียบการให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ส่งเงินค่าออก  
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม และผู้เลี้ยงสัตว์ โดยการรับวางหรือลดค่าวงเงินค่าสินค้าที่  
ส่งออก และตัวสัญญาใบเงินของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และของผู้เลี้ยงสัตว์ จากธนาคาร  
พาณิชย์ที่รับหรือลดวงเงินจากผู้ส่งออก ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ถึงเงื่อนไขใด  
ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในการนี้ ธนาคารพาณิชย์จะคิดส่วนลดจากผู้ส่งออก ประกอบการ  
อุตสาหกรรม และผู้เลี้ยงสัตว์ได้เพียงร้อยละ 7 ต่อปี

การเรียกเก็บดอกเบี้ยและส่วนลดจากการให้กู้ยืมและในกรณีของธนาคารพาณิชย์  
จะแตกต่างกันตามประเภทของลูกค้า หรือตามความเสี่ยง หรือตามหลักประกัน ในกรณีที่  
ลูกค้ามีเงินฝากเป็นประกัน ปกติมักเป็นเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก  
ประจำ) ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยและส่วนลดในอัตราที่ต่ำกว่ากรณีที่ไม่มีหลักประกัน หรือมีหลัก  
ประกันประเภทอื่น ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า ธนาคารไม่มีความเสี่ยงในการเรียกคืนเงิน ใน  
กรณีที่เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาเป็นประกัน ธนาคารโดยทั่วไปจะคิดดอกเบี้ย  
และส่วนลดจากเงินให้กู้ยืมและในกรณีในอัตราร้อยละ 10 และ 11 ต่อปี ต่ำกว่าการ  
เรียกเก็บดอกเบี้ยตามปกติถึงร้อยละ 5 และ 4 ต่อปี ซึ่งถ้าจะพิจารณาโดยเคร่งครัดแล้ว  
การที่ลูกค้าเอาเงินฝากดังกล่าวเป็นประกันของตนเองแล้วธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ  
๔-5 ต่อปี เท่ากับในเงินหรือผลประโยชน์เนื่องจากการฝากเงิน นอกจากดอกเบี้ยเงิน  
ฝากซึ่งจ่ายให้อัตราร้อยละ 8 ต่อปี เป็นการปฏิบัติฝ่ายธนาคาร 14(๑) เพราะตาม  
มาตราที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า "...ในกรณีที่ผู้ฝากได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด เนื่องจาก  
การฝากเงินนอกจากดอกเบี้ย ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ให้แก่กันนั้นเป็นดอกเบี้ยด้วย"

นอกจากนี้ ยังมีบางธนาคารยินยอมให้ลูกหนี้เบิกเงินเกินบัญชีภายในวงเงินไม่เกินเงินฝากที่  
ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่วางเป็นประกัน ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก โดยไม่คิดดอกเบี้ยเงิน  
เบิกเกินบัญชีเป็นเวลา 1 เดือน การกระทำดังกล่าวก็เข้าลักษณะเดียวกับที่กล่าวแล้ว คือ  
ให้(ไม่เรียกเก็บ)เงินหรือผลประโยชน์แก่ผู้ฝากเงินนอกเหนือจากดอกเบี้ย

การให้ประโยชน์แก่ลูกค้าทั้ง 2 กรณีดังกล่าวนี้ หากพิจารณาแยกกัน คือ เป็นเรื่อง  
เงินในบัญชีและให้เครดิตกับเงินฝากแล้ว การปฏิบัติเช่นว่านั้นก็ไม่ใช่การละเมิดกฎหมาย  
เนื่องจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยและส่วนลดเงินในบัญชีและในเครดิตในอัตราร้อยละ 10  
และ 11 ต่อปี หรือไม่เรียกดอกเบี้ยเลย ก็ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ  
15 ต่อปี ส่วนเงินฝากธนาคารก็ยังคงจ่ายดอกเบี้ยให้อัตราเท่าเดิม และไม่เก็บร้อยละ  
8 ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติทั้ง 2 กรณีแล้ว เห็นว่า  
กรณีแรก ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าที่ให้มีให้เอาเปรียบลูกค้ามากนัก เพราะธนาคาร  
เอาเงินของลูกค้า หรือของบุคคลที่ฝากเงินในบัญชีไว้ จึงเท่ากับว่าธนาคารไม่ลงทุนเลย  
เมื่อใดกำไรร้อยละ 2-3 ต่อปี ธนาคารก็จะพอใจและเหมาะสม จึงควรที่ธนาคารจะทำ  
ได้ ส่วนกรณีหลังนั้น ธนาคารมีวัตถุประสงค์จะบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกบางประการ  
ภายในวงเงินไม่มากนัก มีไรของการจะจ่ายดอกเบี้ยส่วนเกิน จึงน่าจะกระทำได้เช่นเดียวกับ  
กับกรณีแรก

มาตรา 14(2) บัญญัติว่า "(2) อัตราร้อยละสูงสุดสำหรับดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่ธนาคาร  
พาณิชย์ทั้งเรียกสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับเงินหรือทรัพย์สิน  
อื่นใดเนื่องจากธุรกิจนั้น ๆ ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับนั้น เป็นดอกเบี้ยหรือส่วนลดด้วย"  
จากบทบัญญัติของกฎหมายจะเห็นว่า หากธนาคารพาณิชย์ใดเรียกหรือได้รับผลประโยชน์อื่นใด  
จากลูกค้า เมื่อรวมเข้ากับดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแล้วถือว่าเป็นผิดกฎหมาย ผลประโยชน์นี้อาจจะเป็นเงินหรือสิ่งของอะไร  
หรือจะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ค่าธรรมเนียม หรือ เบี้ยปรับ(ในกรณีที่ผิดนัดไม่ชำระหนี้)  
ถือว่าเป็นดอกเบี้ยหรือส่วนลดทั้งสิ้น แม้กฎหมายจะบัญญัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือส่วนลดไว้  
อย่างรัดกุม แต่ก็ยังมีช่องว่างคือ "...ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับ..." หากบุคคลอื่น



เช่น กับประโด (มูลค่าประกันลูกค้าในธนาคาร) นายหน้าที่ยื่นนำลูกค้ามาในธนาคาร หรือพนักงานของธนาคาร ได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดส่วนที่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ธนาคารก็ปฏิบัติไม่ผิดกฎหมาย เพราะธนาคารได้รับผลประโยชน์ในอัตราที่กำหนด แต่อย่างไรก็ดี หากปรากฏว่า เงินหรือทรัพย์สินส่วนที่เกินนั้นตกไม่เป็นของธนาคาร ก็ถือได้ว่า ธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยหรือส่วนลดเกินอัตราที่กำหนด เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ด้วยเหตุที่เรื่องข้างดังกล่าวแล้ว หากจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ใหม่ ก็ควรที่จะระบุให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลประโยชน์ด้วย

**วิธีการเรียกเก็บดอกเบี้ย**

การเรียกเก็บดอกเบี้ยจากเงินเบิกเกินบัญชี เงินฝาก และการเรียกเก็บส่วนลดจากตั๋วเงินหรือเช็ค เท่าที่ถือปฏิบัติกันถือว่า ๗ ปี เท่ากับ 365 วัน แต่วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและการเรียกเก็บจะต่างกัน ซึ่งจะกล่าวตามลำดับดังต่อไปนี้

**เงินเบิกเกินบัญชี** เป็นวิธีการใหญ่หนึ่งของธนาคาร โดยยินยอมให้ลูกค้าที่มีเงินฝากกระแสรายวันถอนเงินออกจากบัญชีเกินกว่าเงินฝากที่ตนมีอยู่ ปกติผู้ประกอบประเภทนี้มักจะเป็นนักธุรกิจ ซึ่งจะไปพบเวียนในกิจการค้า ประโยชน์ที่ใคร่รับคือ ในระยะที่ลูกค้ามีเงินมากจนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีเมื่อสิ้นวันเป็นยอดเงินฝาก แต่ระหว่างวันจะมียอดเป็นเงินเบิกเกินบัญชีก็ตามก็ไม่เสียดอกเบี้ย หรือทำให้ยอดเงินเบิกเกินบัญชีลดลงก็จะเสียดอกเบี้ยของ เพราะธนาคารคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินเบิกเกินบัญชีเมื่อสิ้นแต่ละวัน มิได้ถือยอดสูงสุดหรือต่ำสุดของเดือน อย่างไรก็ตาม หากลูกค้านำเช็คต่างธนาคารเข้ามาเข้าบัญชีก่อนเวลาเที่ยง ก็ถือว่านำเงินเข้าฝากในวันนั้น หากนำเข้าบัญชีในตอนหลังเที่ยง ธนาคารจะถือว่านำเงินเข้าฝากในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากเช็คดังกล่าวจะต้องนำส่งเพื่อเรียกเก็บโดยผ่านสำนักหักบัญชี และธนาคารจะส่งเช็คที่รับไว้ในตอนเช้าไปเรียกเก็บเท่านั้น เช็คที่ส่งไปเรียกเก็บหากถูกคืนมาในวันรุ่งขึ้นจะควมเหตุผลก็ตาม ธนาคารจะลงบัญชีรายการนำเช็คเข้าบัญชีของวันก่อน ซึ่งจะทำให้ยอดคืนเพิ่มขึ้น และจะคิดดอกเบี้ยจากยอดที่ใหม่ โดยถือว่าเป็นต้นนับแต่วันที่นำเช็คเข้ามาเข้าบัญชี ทั้งนี้เนื่องจากเช็คที่นำเข้าบัญชีไว้มิใช่เป็นตัวเงิน เพราะเรียกเก็บเงินไม่ได้ จึงไม่อาจชำระหนี้ให้ตกลงได้ ในตอนสิ้นเดือนธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินเบิก

เกินบัญชีรายวันของเดือนนั้นทั้งเดือน แล้วเคมีบัญชีของลูกหนี้รวมกับยอดเงินเบิกเกินบัญชี  
เป็นยอดใหม่ แล้วกับคิดดอกเบี้ยหมกเป็นรายเดือน และเป็นประโยชน์ซึ่งใคร่หมกไว้ในคิด  
ดอกเบี้ยหมกกันโดยตามมาตรา 655 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การคิดดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี สรุปได้ดังนี้

ก. ตามผลของเงินเบิกเกินบัญชีแต่ละรายการ จะหาได้โดย

จำนวนเงินเบิกเกินบัญชีรายการหนึ่ง / จำนวนวันที่ยอดไม่เปลี่ยนแปลง

ข. ยอดรวมผลของทุกรายการในรอบเดือน

ค. ค่ารวมหาค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี<sup>2</sup>

สมมติว่า ยอดเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนวันที่ยอดไม่เปลี่ยนแปลง และผลคูณ ปรากฏตามรายการข้างล่างนี้

บัญชีกระแสรายวัน (สำหรับคำนวณหาผลคูณ)<sup>3</sup>

เดือน	ยอดเงินเบิกเกินบัญชี	จำนวนวัน	ผลคูณ
มกราคม 1	50,000	2	100,000
3	80,000	5	400,000
8	955,000	1	955,000
9	876,580	6	5,259,480
15	6,000	5	30,000
20	7,000	1	7,000
21	8,000	9	72,000
30	500,000	2	1,000,000
		<u>31</u>	<u>7,823,480</u>

<sup>2</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 210

<sup>3</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 212

เมื่อใดที่คุณ (Products) จะ ก็สามารถคำนวณดอกเบี้ยได้ 2 วิธีคือ

1. จำนวนดอกเบี้ยตามวิธีคำนวณธรรมดา (สมมติอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 14 ต่อปี)

ยอดรวมของดอกเบี้ยในรอบเดือน + อัตราดอกเบี้ย

$$365 \div 100$$

$$7,823,480 \div 14 = 3,000.78 \text{ บาท}$$

$$365 \div 100$$

2. จำนวนจากตารางดอกเบี้ย การคำนวณด้วยวิธีนี้ยาก 2 แบบ คือ

ก. แบบวิธีบวก ไรต์ตัวเลขจากตารางแบบวิธีบวก

สมมติว่า อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 14 ต่อปี

จำนวนดอกเบี้ย	14%	จำนวนดอกเบี้ย	จำนวนเงิน(บาท)
1	0.0003835616	7,000,000	2,684.93
2	0.0007671232	800,000	306.85
3	0.0011506849	20,000	7.67
4	0.0015342465	3,000	1.15
5	0.0019178082	400	0.15
6	0.0023013698	80	0.03
7	0.0026849315	7,823,480	3,000.78
8	0.0030684931		
9	0.0034520547	ดอกเบี้ย	3,000.78 บาท

ข. แบบวิธีคูณ จากตารางดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี ตัวเลข

ที่จะนำไปคูณดอกเบี้ย (Products) เป็น 0.0003835616



คอกเบี้ย = 7,823,480 ÷ 0.000383561 = 3,000.78 บาท

ในการให้กู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชี บางกรณีธนาคารขอมให้ออกค่าเบิกเงินไป  
 โทรมิได้จัดทำสัญญา เนื่องจากเชื่อถือลูกค้าหรือลูกค้าขอใช้เงินเพียงชั่วคราว การขินยอม  
 เช่นนี้ มักทำให้เกิดปัญหาในการเรียกคืน บ้างในกรณีที่ลูกค้าหนีหนี้ ก็ยิ่งยากที่จะโคคืน ถึง  
 นั้นหากจะให้ออกหนี้เบิกเงินเกินบัญชี ควรจะให้ออกหนี้ทำสัญญาไว้ แม้จะมีหลักประกันหรือไม่  
 ก็ตาม ในการจัดทำสัญญาให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารส่วนใหญ่มักจะระบุวันครบกำหนดไว้  
 เมื่อครบกำหนดชำระ ธนาคารก็จะเรียกให้ลูกค้ามาชำระหนี้ หรือเรียกให้ลูกค้าที่ตกลงการกู้  
 ยืมต่อไปมาต่ออายุสัญญาออกไปอีก อาจเป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี ในสัญญาต่ออายุนี้ ธนาคาร  
 มักจะระบุให้ระยะเวลาขินยอมต่อเนื่องกัน เพื่อให้เป็นหนี้ผูกพันตามสัญญาที่ทำกันไว้ ในระ  
 หว่างที่สัญญาครบกำหนดชำระ และลูกค้ายังไม่มาขอต่ออายุสัญญา ธนาคารไม่ควรขินยอมให้อ  
 ออกหนี้ถอนเงินออกไปอีก แม้ว่าในวันครบกำหนดลูกค้าอาจเป็นหนี้ค่ากว้างเงินในสัญญาหรือ  
 มิได้เป็นหนี้ก็ตาม เพราะหากธนาคารขินยอมเช่นนั้น จะเกิดปัญหามาก ถ้าลูกค้ารัฐของทาง  
 ของกฎหมายก็ กล่าวคือ เมื่อหนี้ที่เกิดขึ้นมิใช่หนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารจะ  
 คิดคอกเบี้ยทบต้นตามสัญญาไม่ได้ และจะเรียกหนี้คืนได้ก็ต่อเมื่อครบ 6 เดือน นับแต่วันที่  
 ธนาคารขอมให้ออกหนี้ถอนเงินออกไป และจะคิดคอกเบี้ยได้ก็เฉพาะช่วงระยะเวลาที่ครบ  
 กำหนด 6 เดือนแล้ว จนถึงวันที่ลูกค้าชำระหนี้เพียงในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวล  
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น

005387

ทวขเหตุที่อาจเกิดปัญหาดังกล่าว บางธนาคารจึงไม่ระบุวันครบกำหนดชำระไว้ใน  
 สัญญา แต่ระบุว่า ลูกค้าจะตองชำระเมื่อธนาคารทวงถาม การกำหนดเช่นนี้จะทำให้อลูกค้า  
 เสียเปรียบมาก กล่าวคือ อาจถูกธนาคารเรียกคืนเมื่อใดก็ได้ ซึ่งหากลูกค้าอยู่ในช่วงการ  
 ลงทุน ถ้าถูกเรียกให้ชำระหนี้ ก็จะต้องเลิกกิจการอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม หากบัญชีของ  
 ลูกค้ายังเคลื่อนไหวดี ธนาคารมักจะไม่เรียกหนี้คืน เพราะธนาคารมีรายได้จากคอกเบี้ย  
 ของลูกค้า แต่การไม่ระบุวันครบกำหนดชำระในสัญญาเช่นนั้นยอมทำให้อลูกค้า ซึ่งปกติตอง  
 ขอมเจาหนี้อยู่แล้ว ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบมากขึ้น บางธนาคารจึงระบุในสัญญาเป็นทำนอง  
 ว่า หากสัญญาครบกำหนดชำระแล้ว ธนาคารมิได้เรียกคืน ถือว่าต่ออายุสัญญาออกไปอีก 6  
 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่กรณี หรือเมื่อสัญญาครบกำหนดแล้ว ใดเรียกให้ลูกค้ามาต่ออายุสัญญา

ก่อน แล้วจึงจะจ่ายเงินตามเช็คให้ไป

เงินให้ ปกติธนาคารมักจะให้ลูกหนี้ทำสัญญาไว้ โดยกำหนดวันชำระแน่นอน อายุสัญญาอาจจะ เป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือเกินกว่า 1 ปีก็ได้ ส่วนใหญ่ของสัญญาจะ กำหนดให้ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ซึ่งธนาคารสามารถจะทำได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มีข้อกำหนดให้คิดดอกเบี้ยเป็นรายปี นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีบัญญัติห้ามไว้ ในการคำนวณดอกเบี้ยเพื่อเรียกเก็บ จากลูกหนี้ บางธนาคารคำนวณดอกเบี้ยเป็นปี หรือตามอายุสัญญาด้วย แล้วตัวเฉลี่ยออกมา เป็นเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน แต่บางธนาคารก็คำนวณดอกเบี้ยของแต่ละเดือน โดยนับระยะเวลาเป็นวัน ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ส่วนวิธีคำนวณดอกเบี้ยนั้น อาจใช้ ได้ทั้ง 2 วิธี ตามที่ได้อธิบายแล้วในเรื่องเงินเบิกเกินบัญชี

เมื่อลูกหนี้นำเงินมาชำระ ธนาคารจะนำเงินนั้นชำระดอกเบี้ยก่อน แล้วจึงจะถือ เป็นการชำระต้นเงิน หากลูกหนี้มีเงินชำระต้นเงินไปบางส่วน ดอกเบี้ยที่จะเสียในเดือนนั้น หรือเดือนถัดไปก็จะลดลงจากเดือนก่อน แต่ถาลูกหนี้ไม่ชำระดอกเบี้ยในเดือนใด (ปกติมัก กำหนดให้ชำระภายในวันที่ 7 หรือวันที่ 10 ของเดือน) ธนาคารมักจะแสดงดอกเบี้ยค้าง ชำระค้างหากจากต้นเงินเพื่อความสะดวกในการติดตามทวงถาม ดอกเบี้ยที่ค้างชำระนี้ ธนาคารจะทบเข้าเป็นต้นเงิน เพื่อคำนวณดอกเบี้ยในเดือนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ดอกเบี้ยนั้น จะค้างชำระไม่น้อยกว่า 1 ปี และลูกหนี้ทำหนังสือยินยอม จึงจะคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ (มาตรา 655 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

เนื่องจากกฎหมายห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้นจากเงินให้ บางธนาคารจึงหันไปใช้ วิธีให้แบบเงินเบิกเกินบัญชี โดยให้ลูกหนี้เบิกบัญชีกระแสรายวันขึ้นในวันใด แล้วให้ลูกหนี้ สั่งจ่ายเงินตามเช็ค 1 ฉบับ เท่ากับวงเงินตามสัญญา ซึ่งจะทำให้ลูกหนี้เป็นหนี้เงินเบิกเกิน บัญชี และธนาคารสามารถจะคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือนได้ เมื่อพิจารณาถึงวิธีการให้กู้ยืมดัง กล่าวแล้ว จะเห็นว่า เสาหลักของเงินให้ (Loans) มีเงินเบิกเกินบัญชี (Over-drafts) กล่าวคือ จ่ายเงินให้ลูกหนี้เต็มตามวงเงินสัญญาครั้งเดียว ไม่มีการถอนเงิน ออกไปอีก แต่เมื่อลูกหนี้ใช้เช็คถอนเงินออกจากบัญชีกระแสรายวัน ก็จะเป็นหนี้เงินเบิกเกิน บัญชี ธนาคารจึงคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ ทำให้ลูกหนี้ต้องเสียดอกเบี้ยสูงขึ้น ซึ่งไม่เป็นธรรมนัก

ตั๋วเงินซื้อลด คือตั๋วเงินที่กล่าวนี้ หมายถึง เช็ค ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน การไหลเวียนในรูปตั๋วเงินซื้อลด มักจะมีระยะเวลาสั้น คือ 15 วัน 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน ในการเรียกเก็บคอกเบี้ยจากการไหลเวียนประเภทนี้ ธนาคารจะคำนวณคอกเบี้ย จากจำนวนเงินในตั๋วเงิน ตามอัตราที่ตกลงกัน และตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่นำตั๋วเงินมาขาย ตลอดจนถึงวันครบกำหนดในตั๋ว คอกเบี้ยที่คำนวณได้ ธนาคารจะเรียกเก็บทันที โดยนำไปหัก จากจำนวนเงินในตั๋วแล้วจึงจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่นายตั๋วเงินมาขายต่อ เนื่องจากธนาคาร ได้หักคอกเบี้ยไว้ก่อน คอกเบี้ยที่ธนาคารหักไว้จึงเรียกว่าส่วนลด (Discounts)

ในการคำนวณส่วนลด ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ที่การนับระยะเวลาของตั๋วเงินว่า จะคิดคอกเบี้ยกี่วัน ในกาวันนับวันหากธนาคารนับวันที่รับซื้อตั๋วเงินแล้ว วันที่ตั๋วเงินครบกำหนด จะนับไม่ได้ คือให้นับตั้งแต่วันที่รับซื้อจนถึงวันครบกำหนด มีไบนับจากวันที่ออกตั๋ว เพราะก่อน วันที่ออกตั๋วจะนำตั๋วเงินมาขาย ลูกค้านำไปใช้เงินของธนาคาร ในกรณีที่ต้องส่งตั๋วเงินที่ซื้อ ลดไปเรียกเก็บทางท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้นำระยะเวลาเรียกเก็บ เพื่อคำนวณคอกเบี้ยได้อีก 7 วัน ทั้งนี้เพราะเมื่อตั๋วเงินครบกำหนด ธนาคารจึงจะส่งตั๋ว เงินไปเรียกเก็บ ระยะที่รอให้ตั๋วเงินไปถึงผู้ขายเงิน และไครรับแจ้งว่าเก็บเงินได้ก็กินเวลา อีกหลายวัน การไหลเวลาดัง 7 วันนับให้ทั้งตั๋วเงินที่มีกำหนดเวลาและตั๋วเงินที่ต้องจ่ายเงิน ทันที

ตัวอย่าง ตั๋วเงินลงวันที่ 1 ตุลาคม 2516 จำนวนเงิน 100,000 บาท ระยะเวลา ในตั๋ว 3 เดือน วันครบกำหนดจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2517 ซึ่งแม้จะเป็นวันหยุดทำการ ธนาคารจะคิดระยะเวลาในการคำนวณส่วนลดเพิ่มอีก 1 วัน โดยจะถือวันที่ไครรับชำระเงิน เป็นวันที่ 2 มกราคม 2517 ไม่ได้ สมมติว่า ลูกค้านำตั๋วมาขายลดในธนาคาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2516 และต้องส่งตั๋วเงินไปเรียกเก็บทางท้องถิ่น ธนาคารจะไม่นับระยะเวลา ในการเรียกเก็บส่วนนอกเป็นเดือน แม้ว่าข้อความในตั๋วเงินจะระบุระยะเวลา เป็นเดือนก็ตาม การคำนวณระยะเวลาและส่วนลดในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี จะปรากฏ ดังนี้



มูลค่าของตั๋วเงิน	100,000.00 บาท
<u>หัก</u> ส่วนลด ตามระยะเวลาในการไหลเกร็ด	
เดือนพฤศจิกายน 2516 (1-30)	29 วัน
เดือนธันวาคม 2516 (1-31)	31 วัน
เดือนมกราคม 2517 (วันที่ 1)	1 วัน
ระยะเวลาในการส่งตั๋วไปเรียกเก็บ	<u>7</u> วัน
รวม	<u>68</u> วัน

$$100,000 + \frac{14}{100} + \frac{68}{3365} = \underline{2,608.22} \text{ บาท}$$

จำนวนเงินที่ผู้ขายตั๋วจะได้รับ 97,391.78 บาท

วิธีการคำนวณส่วนลด อาจคำนวณจากตารางดอกเบี้ย ตามที่กล่าวในเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีก็ได้

สำหรับตั๋วเงินทันที (ตั๋วเงินที่คงจ่ายเมื่อเห็น หรือตั๋วเงินที่มีกำหนดเวลาที่ครบกำหนดแล้ว) ที่ต้องส่งไปเรียกเก็บทางท้องถิ่น ธนาคารคำนวณส่วนลดเป็นอัตราหนึ่งละของยอดเงินตามตั๋วเงินโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่จะเรียกเก็บได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่สูงกว่าจำนวนส่วนลดที่คำนวณโดยอัตราที่กฎหมายกำหนดคูณด้วยระยะเวลา 7 วัน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยยอมให้ ในการเรียกเก็บส่วนลดเป็นหนึ่งละของจำนวนเงินในตั๋วเงินโดยทั่วไปมักจะไม่มีปัญหา แต่สำหรับตั๋วเงินซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ มักจะเรียกเก็บส่วนลดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด คือ ร้อยละ 10.5 ต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากมีค่าคำนึงถึงกิจการที่นำตั๋วเงินมาขายลด คงใช้อัตราส่วนลดอัตราเดียวกันตลอด ฉะนั้นธนาคารพาณิชย์จึงควรที่จะให้ความสนใจกับตั๋วเงินประเภทนี้เป็นพิเศษ กล่าวคือ จะคิดส่วนลดที่สูงที่สุดเพียงหนึ่งละ 20.14 บาท

อย่างไรก็ดี สำหรับตั๋วเงินที่มีมูลค่าต่ำ ธนาคารแห่งประเทศไทยยอมให้ ธนาคารพาณิชย์คิดส่วนลดได้เพียงละ 15 บาท ทั้งนี้หมายความว่า ในกรณีที่ลูกค้านำตั๋วเงินมาขายลดธนาคาร เมื่อคำนวณส่วนลดตามจำนวนเงินในตั๋ว อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย และระยะ

เวลาที่จะเรียกเก็บดอกเบี้ยแล้ว มากกว่า 15 บาท ธนาคารสามารถเรียกเก็บส่วนนอกได้ 15 บาท

2. การไถ่กู้ยืมและให้เครดิตรายใหญ่

การไถ่กู้ยืมและให้เครดิตของธนาคารพาณิชย์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ตามปกติจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกิจการของธนาคารว่า บุคคลนั้นมีความต้องการเงินทุนมากน้อยเท่าใด มีความสามารถในการบริหารงานให้เกิดผลกำไรมาใช้นั้นคนใดเพียงใด ฯลฯ แต่สำหรับกรณีการไถ่กู้ยืมและให้เครดิตแก่ลูกค้าจำนวนมาก ๆ หรือแก่ลูกค้ารายใหญ่ นอกจากจะพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังจะต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ด้วย

ความหมาย

ความบทบัญญัติของมาตรา 13 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า

มาตรา 13 ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตโดยการซื้อ ช้อด หรือรับช่วงช้อด กู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกันแก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ในขณะที่ขณะหนึ่งเกินอัตราส่วนกับเงินกองทุนตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ในการขออนุญาตนั้น รัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเงื่อนไขใด

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่า กฎหมายมิให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่กู้ยืมหรือให้เครดิตไม่ว่าประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกัน แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกินกว่าอัตราส่วนกับเงินกองทุน(จะกล่าวถึงความหมายของเงินกองทุนในบทที่ 4) ที่กำหนด ในขณะนี้คือร้อยละ 25 ของเงินกองทุน

ลูกหนี้รายใหญ่ตามความหมายของมาตรา 13 ความคลุมเครือที่เกิดขึ้นจากการให้กู้ยืมและให้เครดิตเท่านั้น ไม่รวมถึงหนี้ที่เกิดจากการที่ธนาคารพาณิชย์ขอใช้เงินแทนลูกค้าตามภาระการค้ำประกัน หรือการรับรองตัวเงิน อันเนื่องมาจากลูกหนี้ผิดสัญญา หากลูกหนี้มีหนี้ประเภทนี้ และหนี้อื่นมิใช่เกิดจากการให้กู้ยืมและให้เครดิต ในการพิจารณา ลูกหนี้ราย

ใหญ่ตามมาตรา 13 จะคงไม่มาพิจารณา สำหรับตัวออกที่ตามมาตรา 13 หมายถึง ทั้ง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะดำเนิน ธุรกิจประเภทใด ซึ่งรวมทั้งธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเอง และสถาบันการเงินอื่น ตลอดจน นิติบุคคลที่มีกฎหมายตั้งขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากจะพิจารณาถึงการใหญ่ยืมและให้เครดิตแก่ตัว ออกที่เองแล้ว การใหญ่ยืมและให้เครดิตแก่บุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง ก็ถือเป็นการ ใหญ่ยืมและให้เครดิตแก่บุคคลนั้น หรือลูกหนี้คนๆ นั้น ซึ่งโดยนัยการใหญ่ยืมและให้เครดิตแก่

- (1) ภริยา หรือสามีของบุคคลนั้น
- (2) ทางหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลนั้น หรือภริยาหรือสามีของบุคคลนั้น เป็นหุ้นส่วน
- (3) ทางหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลนั้น หรือภริยา หรือสามีของบุคคลนั้น เป็นหุ้นส่วนจำ

พวกไม่จำกัดความรับผิด หรือ

- (4) บริษัทจำกัดที่บุคคลนั้น และหรือภริยา หรือสามีของบุคคลนั้น ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวน เงินเกินถึงหนึ่งแห่งทุนของบริษัท

การที่กฎหมายกำหนดการใหญ่ยืมและให้เครดิตรายใหญ่ หรือออกที่รายใหญ่เทียบกับ เงินกองทุน ก็ควยพิจารณาเห็นว่า เงินกองทุน หรือส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นตัวรองรับผลเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หากธนาคารใดมีส่วนที่จะรับผลเสียหาย ไ้โดยมากก็สามารถใหญ่ยืมไ้มากกว่าธนาคารที่มีส่วนรองรับผลเสียหายไ้โดยน้อย เป็นการไ้ความ ยุติธรรมแก่ทุกธนาคาร นอกจากนี้ การกำหนดอัตราส่วนการใหญ่ยืมและให้เครดิตรายใหญ่ กับเงินกองทุนยังเป็นการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์พยายามเสริมสร้างเงินกองทุนของตนให้ มากขึ้น โดยจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรอง ไม่จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเกินไป และการเรียก ทุนเพิ่ม ซึ่งจะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถใหญ่ยืมและให้เครดิตแก่ลูกค้ารายหนึ่ง ๆ ไ้มากขึ้น เพื่อจะรักษาลูกค้ามิให้ไปติดต่อกับธนาคารอื่น และผลจากการที่ธนาคารเพิ่มเงินกองทุน จะทำให้ธนาคารมีความมั่นคง เป็นที่เชื่อถือของประชาชนมากขึ้น

การขออนุญาต

การใหญ่ยืมและให้เครดิตแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกินกว่าอัตราส่วนกับเงินกองทุนที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มีใ้



กำหนดห้ามโดยเด็ดขาด หากธนาคารพาณิชย์เห็นว่าจำเป็นจะต้องให้กู้ยืมและให้เครดิตแก่ลูกค้าที่เกินกว่าอัตราที่กำหนด ก็อาจขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ซึ่งในระยะแรกของการใช้กฎหมายฉบับนี้ ได้มีธนาคารพาณิชย์ขออนุญาตเป็นจำนวนมาก ก็ได้รับการขออนุญาตจากรัฐมนตรีด้วยดี เพราะเห็นว่าในระยะการปรับปรุงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ แต่ก่อนหลังจากให้ธนาคารพาณิชย์ปรับปรุงเงินกองทุนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว การขออนุญาตเช่นนี้ มีกำหนดเงื่อนไขในการขออนุญาต และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขออนุญาต เช่น วงเงินขออนุญาตจะจำกัดอยู่ในขอบเขตไม่เกิน 2 เท่าของเงินกองทุน และ 2 ใน 3 ของการขออนุญาตจะต้องเป็นการให้กู้ยืมและให้เครดิตแก่กิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การส่งสินค้าออก การอุตสาหกรรม และการส่งสินค้าที่จำเป็น เมื่อเป็นเช่นนี้ ธนาคารก็จำเป็นต้องปรับปรุงการให้กู้ยืมและให้เครดิตแก่ลูกค้ารายใหญ่ โดยการเรียกหนี้ที่ไม่อยู่ในรายชื่อรับการขออนุญาตคืนบ้าง เพิ่มเงินกองทุนให้สูงขึ้นบ้าง และโดยการระดมกระวีงการให้กู้ยืมและให้เครดิตแก่ลูกค้าที่มีวงเงินให้กู้ยืมต่ำกว่า หรือใกล้เคียงกับร้อยละ 25 ของเงินกองทุนทุกขณะ แม้กระนั้นก็ตาม ในบางครั้งก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาต่อธนาคาร ดังจะโลกดวาทต่อไป ในหัวข้อปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในการขออนุญาตการให้กู้ยืมและให้เครดิตแก่ลูกค้าที่กู้ยืมเกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ธนาคารพาณิชย์อาจขออนุญาตวงเงินตามประเภทของการให้กู้ยืมหรือให้เครดิต หรือจะขออนุญาตวงเงินรวมไปก็ได้ เมื่อได้รับการขออนุญาตแล้ว ธนาคารก็สามารถให้กู้ยืมและให้เครดิตภายในวงเงินนั้นได้ แต่ในกรณีที่ได้รับขออนุญาตวงเงินให้กู้ยืมและให้เครดิตแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ ถ้าธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมและให้เครดิตทั้งสิ้นเกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนแล้ว การให้กู้ยืมและให้เครดิตแต่ละประเภทจะสูงกว่าที่ได้รับขออนุญาตของหนึ่งประเภทนั้นไม่ได้ แม้ว่า เมื่อรวมหนี้ทุกประเภทที่ให้กู้ยืมและให้เครดิตแล้วจะไม่เกินวงเงินทั้งหมดที่ได้รับการขออนุญาตก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการขออนุญาตเป็นประเภทหนึ่ง แต่หาธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมและให้เครดิตทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ธนาคารก็สามารถให้กู้ยืมและให้เครดิตประเภทใดประเภทหนึ่งเกินกว่าที่ได้รับขออนุญาตได้ เพราะแม้ธนาคารจะไม่ได้รับการขออนุญาตยอมทำได้อยู่แล้ว ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับการขออนุญาตเป็นวงเงิน

รวม ตราขายที่จำนวนเงินใหญ่ขึ้นและให้เครดิตรวมทั้งอื่นยังไม่เกินวงเงินที่ได้รับขออนุมัติ  
แม้ว่าเงินใหญ่ขึ้นหรือให้เครดิตประเภทใดประเภทหนึ่งจะสูงเพียงใดก็ตาม ธนาคารก็  
สามารถทำได้ ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 13

การยกเว้น

มาตรา 13 ได้กำหนดและให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดการให้กู้ยืมและ  
ให้เครดิตทางประเภท และการให้กู้ยืมและให้เครดิตโดยมีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นอันวางประ  
เภทเป็นประกันไว้ก่อนแล้ว ไม่ถือเป็นการให้กู้ยืมและให้เครดิตรายใหญ่ ซึ่งได้แก่

(1) ให้กู้ยืมโดยการซื้อ หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หุ้นกู้ หรือตราสารแสดงสิทธิในพันธ  
ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง  
ประเทศไทย หรือหุ้นกู้ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินและดอกเบี้ย

(2) ให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์รัฐบาลไทย หุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในพันธที่ออกโดย  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
หรือหุ้นกู้ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินและดอกเบี้ยเป็นประกัน ทั้งนี้เฉพาะ  
ในส่วนที่ไม่เกินมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ธนาคารพาณิชย์นั้นได้ตราค้ำไว้เป็นประกัน

(3) ให้เครดิตโดยการซื้อ ซื้อออก หรือรับช่วงซื้อสินค้าเงินคงคลังต่อไปนี้

ก. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง  
ที่มีฐานะเทียบเท่า รับรอง หรือออกเป็นค้ำประกันสินค้า หรือจ้างทำของ

ข. ตัวเงินค้ำประกันที่ส่งออก

การกำหนดยกเว้นไว้ดังกล่าวก็โดยพิจารณาเห็นว่า การให้กู้ยืมและให้เครดิตดัง  
กล่าว ไม่มีความเสี่ยง (ยกเว้นตัวเงินค้ำประกันที่ส่งออก) เนื่องจากมีส่วนราชการเข้ามา  
เกี่ยวข้องในฐานะลูกหนี้ขั้นต้นครั้งแรก หรือขั้นต้นสอง สำหรับข้อ (3) ข. ตัวเงินค้ำประกันที่ส่ง  
ออก แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็น้อยมาก เพราะปกติธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ  
ค้ำประกันการชำระเงิน และเป็นกิจการที่ควรส่งเสริมจึงได้กำหนดยกเว้นไว้ เพื่อให้ธนาคาร  
พาณิชย์ให้กู้ยืมและให้เครดิตค้ำประกันนี้มาก ๆ

เหตุผลที่จำกัดการใหญ่ขึ้นและให้เครดิตรายใหญ่

ในการใหญ่ขึ้นและให้เครดิตของธนาคารพาณิชย์ย่อมจะมีความเสี่ยงในการเรียกหนี้คืน เมื่อครบกำหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลูกหนี้ประสบความล้มเหลวในการดำเนินงานหรือลูกหนี้ตั้งใจจะฉ้อโกงธนาคาร หากลูกหนี้มีหลักประกัน หรือมีค้ำประกันหนี้ ความเสี่ยงก็อาจจะลดลง หรือไม่มีความเสี่ยงเลยถ้าหลักประกันมีมูลค่าแน่นอน หรือค้ำประกันมีฐานะดีพอสมควรให้ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังอาจลดความเสี่ยงของได้อีกด้วยการใหญ่ขึ้นและให้เครดิตแก่ลูกหนี้หลาย ๆ ราย ๆ ละไม่มากนัก และที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ กัน เพราะแม้ลูกหนี้บางรายจะไม่สามารถชำระหนี้ ก็ไม่ทำให้ธนาคารเสียหายมากนัก และยังมีลูกหนี้รายอื่นอีกมากที่จะทำให้ธนาคารมีรายได้ แม้ในบางระยะธุรกิจบางประเภทจะเสียหาย ซึ่งทำให้ลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจประเภทนั้นไม่อาจชำระหนี้ได้ ธนาคารก็จะเสียหายเพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะธนาคารได้กระจายความเสี่ยงออกไปมาก ตรงกันข้าม ถ้าธนาคารพาณิชย์ใหญ่ขึ้นมอบราย แต่ละรายใหญ่ขึ้นไปมาก การกระจายความเสี่ยงก็อยู่ในวงแคบ หากลูกหนี้รายใดไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือลูกหนี้เลิกกิจการ ก็จะทำให้ธนาคารเสียหายมาก หรือขาดรายได้อีกไปมาก และยังใหญ่ขึ้นแก่ธุรกิจเพียงไม่กี่ประเภทแล้ว จะทำให้ธนาคารเสี่ยงมากยิ่งขึ้น จนอาจกระทบกระทั่งถึงฐานะการเงินของธนาคารเองได้ ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 จึงได้กำหนดมิให้ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ขึ้นและให้เครดิตแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นจำนวนเกินกว่าอัตราส่วนกับเงินกองทุน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ความความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งนับแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นต้นมา อัตราส่วนดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงรวม 4 ครั้ง อดุลยทามคำที่บังคับนี้คือ ร้อยละ 40, 33 $\frac{1}{3}$ , 30 และ 25 ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารพาณิชย์เข้าไปผูกพันกับลูกหนี้คนใดคนหนึ่งมากเกินไป จนอาจกระทบกระทั่งถึงฐานะการเงินของธนาคารได้ และหากธนาคารพาณิชย์ของกิจการใหญ่ขึ้นรายใหญ่ ๆ ทุ่มเงิน ธนาคารก็จำกัดส่งเสริมสร้างเงินกองทุนให้มากขึ้นอีก



ปัญหาและข้อเสนอนี้

จากบทบัญญัติของมาตรา 13 และการปฏิบัติตามมาตรา 13 มีปัญหาที่ควรนํากการพิจารณา คือ

(1) มาตรา 13 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ยืมหรือให้เครดิตโดยการซื้อ ช้อด หรือรับช่วงช้อด กู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในขณะใดขณะหนึ่ง..." ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีความหมายว่า ไม่ว่าเวลาใด ถ้าธนาคารใหญ่ยืมหรือให้เครดิตแก่ลูกหนี้เกินกว่าอัตราส่วนกับเงินกองทุนที่กำหนดแล้วถือว่าผิดกฎหมาย การเพิ่มค่านิยมในบทบัญญัติของกฎหมายทำให้เกิดปัญหากับธนาคารมาก เนื่องจากธนาคารจะต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เปิดดำเนินการ ก็จะต้องคุมยอดหนี้ของลูกหนี้ทุกประเภททุกเวลาไม่ให้เกินอัตราที่กำหนด โดยทั่วไปธนาคารจะห้ามบัตรเครดิต (Credit Control Card) ซึ่งระบุยอดหนี้ทุกประเภทของลูกหนี้ และยอดรวมของหนี้ทุกประเภททุกขณะ เพื่อช่วยมิให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อจำกัด แต่บางธนาคารอาจจะมิได้ลงรายการในบัตรเครดิตทุกขณะที่ใหญ่ยืม โดยรวบรวมยอดหนี้ทุกประเภทมาลงเมื่อสิ้นวัน ซึ่งจะไม่ช่วยธนาคารพาณิชย์ในเรื่องนี้เท่าใด เว้นแต่ธนาคารจะได้อำนาจวงเงินของหนี้แต่ละประเภทไว้แน่นอน และไม่ยอมให้ลูกหนี้ยืมเกินกว่าวงเงินอนางเกิดขาดทุกขณะ หากธนาคารยอมให้ยืมเกินวงเงิน ธนาคารก็ยืมในชั้นเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งยอดที่ปรากฏเป็นหนี้จะขึ้นลงตามรายการฝากและถอน หากในขณะใด ขณะหนึ่ง ธนาคารยอมให้ลูกหนี้เป็นหนี้สูงกว่าที่กำหนด แม้ว่าจะมา หรือเมื่อสิ้นวัน ลูกหนี้จะเป็นหนี้ต่ำกว่าที่กำหนดก็ตาม ถือว่าปฏิบัติตามกฎหมาย คือยอมให้ลูกหนี้เป็นหนี้สูงกว่าที่กำหนด มีบางคนเข้าใจว่า ยอดหนี้ระหว่างวัน แม้ว่าจะสูงกว่ากฎหมายกำหนด หากยอดหนี้เมื่อสิ้นวันไม่สูงกว่าเขาก็ไม่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก ธนาคารส่วนใหญ่ถือว่าลูกหนี้เป็นหนี้เท่าใด เมื่อสิ้นวัน และจะคิดดอกเบี้ยจากยอดสิ้นวัน จึงเป็นปัญหาแก่ธนาคาร เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธุรกิจการค้าโดยทั่วไปมักจะนำเงินมาเข้าบัญชีในตอนเย็นเป็นส่วนใหญ่ ถ้าธนาคารไม่ยอมให้ลูกหนี้เบิกเงินเกินกว่าที่กำหนดไปในระหว่างวัน ลูกหนี้จะต้องนำเงินมาเข้าบัญชีระหว่างวันด้วย ซึ่งจะทำให้ลูกหนี้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การที่จะมีธนาคารใหญ่ยืมเกินกำหนดระหว่าง



วัน ทำให้ธนาคารต้องระมัดระวังตลอดเวลา ว่าจะจ่ายเงินใหญ่ขึ้นมาอีกเท่าไรเงินใครจะ  
 ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ทำให้เสียเวลาความถี่ทั้งสองฝ่าย ในมากรณีธนาคารอาจ  
 กระทำผิดโดยความพลั้งเผลอ จึงมักจะเกิดขึ้นในระยะเวลาชั่งชั่ง นอกจากนี้ การใหญ่ขึ้นเกิน  
 เป็นระยะสั้นภายในวันนั้นคงไม่เป็นการเสียหายมากนัก และหากธนาคารเข้มงวดเกินไปอาจ  
 จะทำให้เสียลูกค้าได้ อีกทั้งระเบียบปฏิบัติโดยทั่วไปของธนาคารพาณิชย์ก็ถือว่าถูกต้องจะเป็น  
 หนี้เข้าใดก็ขอเมื่อสิ้นวัน และก็หักดอกเบี้ยจากยอดหนี้เมื่อสิ้นวัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึง  
 เห็นว่าน่าจะมีการแก้บทบัญญัติของมาตรา 13 โดยให้ถือยอดเมื่อสิ้นวันเป็นยอดหนี้เงินใน  
 บัญชีและให้เครดิตรายใหญ่

(2) ความมาตรา 13 วรรคสาม (2) ระบุเกี่ยวกับการใหญ่ขึ้นและให้เครดิตที่ไ้  
 รับยกเว้นไว้ดังนี้ " (2) ใหญ่ขึ้นเงินโดยมีประกันค้ำประกันหรือค้ำประกันหรือค้ำประกัน  
 หรือค้ำประกันอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินมูลค่า  
 แยกค้ำประกันหรือค้ำประกันอื่นที่ธนาคารพาณิชย์นั้นได้ค้ำค้ำไว้เป็นประกัน..." แต่ตาม  
 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา 13 ฉบับของวันที่ 12 กันยายน  
 2515 ข้อ 2(2) กำหนดค้ำประกันอื่นที่เป็นประกันการใหญ่ขึ้นตามมาตรา 13 วรรคสาม ข้อ

(2) ระบุว่า  
 (2) ใหญ่ขึ้นเงินโดยมีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ออกโดยธนาคารเพื่อการ  
 เกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 หรือหุ้น หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินและดอกเบี้ย เป็น  
 ประกัน เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิ  
 ในหลักทรัพย์นั้น

จะเห็นว่าควรให้ถือมูลค่าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน ตามที่กฎหมายให้ถือตามราคาที่ธนาคาร  
 พาณิชย์ที่ไว้ ส่วนความประกาศา ให้ถือตามราคาที่ตราไว้ ซึ่งคงเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
 ที่จะให้ยกเว้นเฉพาะส่วนที่ไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่ตามกฎหมาย  
 ทั่วไป ประกาศที่ออกตามความในกฎหมายจะขัดหรือแย้งกับที่กฎหมายไม่ได้ ฉะนั้นจึงต้อง  
 ถือตามราคาที่ธนาคารได้ไว้ จริงอยู่แม้ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปจะตราตามมูลค่าที่ได้ตรา  
 ไว้ และการที่จะใหญ่เกินความมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ตราไว้มากจนสูงกว่าร้อยละ 25 ของ  
 เงินกองทุนจะเกิดขึ้นโดยยากก็ตาม แต่ธนาคารก็สามารถตราให้สูงกว่าราคาที่ตราไว้เท่า

โลกก็ได้ เพื่อเรียงกฎหมายมาตรานี้ เพราะไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการที่ราคาทรัพย์สินที่วาง  
เป็นประกันในพระราชบัญญัตินี้ จึงเห็นควรแก้อความดังกล่าวในกฎหมายเสียใหม่ ให้  
ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

(3) การให้กู้ยืมระหว่างธนาคารปกติมักกระทำกันในลักษณะ Call Loan คือ  
ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เป็นการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างธนาคาร โดยอาจทำในรูป  
เงินใหญ่ มีสัญญา หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือโดยให้ธนาคารที่ออกไม่รับฝาก หรือออก  
Cashier Cheque หรือ Cashier Order แก่ธนาคารผู้ให้ ปัญหาที่เกิดขึ้น  
มักจะมิว่า ธนาคารที่ใหญ่จะแสดงยอดในบัญชีเป็นเงินฝากในธนาคารที่เล็ก เพราะการมีเงิน  
ฝากที่ธนาคารอื่นไม่ใช่การใหญ่และไม่เป็นสินทรัพย์เลี้ยง ธนาคารผู้ให้ไม่คงปฏิบัติตามข้อ  
บังคับในมาตรา 13 และเรื่องสินทรัพย์เลี้ยงตามมาตรา 10 ส่วนธนาคารที่ชอกก็อยากจะ  
แสดงยอดในบัญชีเป็นหนี้สินประเภทเงินกู้ไม่ใช่เงินฝาก เพราะการรับฝากทำในธนาคารของ  
การมีเงินฝากสำรองที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ถ้าทั้ง 2 ธนาคารถือเช่นนี้จะต้องมีธนาคาร  
หนึ่งปฏิบัติตามผลขาด เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ปฏิบัติกันเป็น 2 เรื่อง เพื่อให้เกิดความ  
ยุติธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงให้ถือเอกสารหลักฐานที่ทำกันไว้เป็นสำ  
คัญ กล่าวคือ ถ้าเป็นสัญญากู้ยืม หรือเป็น Cashier Cheque หรือ Cashier Order  
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน ก็ถือเป็นเงินใหญ่ยืมของฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอยู่ในบังคับของ  
มาตรา 13 และเป็นเงินกู้ยืมของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าเป็นไม่รับฝาก ก็ถือเป็นเงินฝากของฝ่าย  
หนึ่งไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 13 และเป็นเงินรับฝากของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต้องดำรงเงินฝาก  
สำรองตามมาตรา 11

เนื่องจากเกิดปัญหาดังกล่าว จึงเห็นว่า เงินใหญ่ยืมระหว่างธนาคารน่าจะได้รับการ  
เว้น ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 13 ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ การที่ธนาคารเป็น  
ลูกหนี้ ย่อมไม่มีความเสี่ยงต่อธนาคารที่ใหญ่ยืม เมื่อธนาคารที่กู้ยืมนำเงินไปใหญ่ยืมต่อ เงิน  
ใหญ่ยืมนั้นก็อยู่ในข่ายของมาตรา 13 อยู่แล้ว และเมื่อไม่ได้รับการยกเว้น ธนาคารที่ใหญ่  
ก็จะคงทำในรูปของเงินฝากที่ธนาคารผู้ยืม ซึ่งธนาคารผู้ยืมก็จำต้องตกลงตาม เพราะ  
ต้องการเงิน ยิ่งผลให้ทองคำสำรองเพิ่มขึ้น เงินที่จะไปขยายเครดิตก็จะลดลงตาม  
ทำให้รายได้ของธนาคารผู้ยืมน้อยลง

(4) การซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดจะถือเป็นการใหญ่และให้เครดิตแก่ลูกหนี้ตาม มาตรา 13 หรือไม่ เนื่องจากมีใครระบุโดยชัดแจ้งในมาตรฐาน โดยทั่วไปนั้นหุ้นมักจะ ถือเป็นหลักทรัพยที่ธนาคารของทั่วไปถือหารายได้ มีเงินกู้ยืม แต่เมื่อพิจารณาถึงตัวลูก หนี้ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อต้องการจะกู้ยืมเงินอาจทำได้ 2 ทางคือ ทำสัญญากู้ยืม และออก หุ้นขายประชาชนทั่วไป เมื่อลูกหนี้กู้ยืมเงิน ผู้ซื้อก็เป็นผู้ใหญ่ นอกจากมาตรา 13 วรรคสาม(1) ยังให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดหลักทรัพยอื่นที่รับยกเว้นไม่ ถือเป็นการใหญ่และให้เครดิตตามวรรคนี้ แสดงว่ากฎหมายมีเจตนาจะให้ถือหลักทรัพย เป็นเงินใหญ่และให้เครดิตด้วย ฉะนั้น หากธนาคารซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดไว้ ก็ถือได้ ว่า ธนาคารใหญ่และให้เครดิตแก่บริษัทนั้น ซึ่งนอกจากจะอยู่ในบังคับของมาตรา 13 แล้ว ยังอยู่ในบังคับของมาตรา 12(6) ที่ห้ามธนาคารพาณิชย์ซื้อหรือมีหุ้นหรือหุ้นกองข้างเดียวหรือ สองอย่างรวมกันในบริษัทจำกัดใดเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 20 ของเงินทุนในบริษัทจำกัด นั้นด้วย ซึ่งหมายความว่า ถ้าธนาคารพาณิชย์จะซื้อหรือมีหุ้น ธนาคารจะต้องมีหุ้นกู้เมื่อ รวมกันแล้ว (ถ้ามี) ของบริษัทจำกัดนั้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนของบริษัทจำกัดนั้น และเมื่อ รวมหุ้นกู้กับเงินใหญ่และให้เครดิตแก่ลูกหนี้ประเภทอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของเงิน กองทุน

(5) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ใหญ่หรือให้เครดิตแก่ลูกหนี้ไปไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน หรือวงเงินยอนยื่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อมาออกที่ค่าง ชำระดอกเบี้ยต่อตมา ทำให้ยอดหนี้เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนหรือวงเงินยอนยื่นที่ได้รับ ยอนยื่น จะถือว่าธนาคารปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ ในกรณีนี้เห็นว่า ธนาคารพาณิชย์มิได้ ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมิได้ใหญ่หรือให้เครดิตเกินกว่าอัตราที่กำหนด หนี้ ส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเกิดจากลูกหนี้ไม่ชำระดอกเบี้ย มิได้เกิดจากธนาคารที่ขม ใหญ่หนี้เป็นหนี้มากขึ้น

ท่านองเดียวกับกรณีข้างตน หากธนาคารใหญ่หรือให้เครดิตแก่ลูกหนี้ประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ต่อมาเมื่อหนี้ครบกำหนดชำระลูกหนี้ยังไม่สามารถชำระ หนี้ได้ จึงคักของแปลงหนี้ประเภทนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่ง โดยรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เข้าเป็นหนี้หนึ่งหนก ทำให้ลูกหนี้เป็นหนี้เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน กรณี



เช่นนี้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติได้ ภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับที่กล่าวมาแล้ว

(6) มีบางธนาคารเมื่อใหญ่ขึ้นหรือให้เครดิตแก่ลูกค้าเต็มร้อยละ 25 ของเงินกองทุน หรือวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะให้ลูกค้าออกตั๋วสัญญาใช้เงิน แล้วธนาคารเข้าอาวัด โดยธนาคารได้รับค่าธรรมเนียมจากการอาวัด แล้วออกหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นไปขายลด ธนาคารอื่น หรือบางกรณี ธนาคารเข้าค้าประกันการกู้ยืมจากธนาคารอื่นหรือจากต่างประเทศ จริงอยู่ แม้การรับรองตั๋วเงินและการค้าประกันจะเป็นธุรกิจอันเป็นประโยชน์ของธนาคารก็ตาม แต่การกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นการเลียงมาตรา 13 และขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือ แม้ธนาคารจะมีได้ใหญ่ขึ้นโดยตรง แต่ธนาคารก็เข้าไปผูกพันกับลูกค้าในจำนวนที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด และหากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ที่ธนาคารค้าประกันหรือรับรองได้ ธนาคารก็ต้องชำระหนี้แทน เมื่อถึงตอนนั้น ลูกค้าก็จะกลายเป็นลูกหนี้ของธนาคาร แต่เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการค้าประกันหรือการรับรองซึ่งมีสาเหตุจากการใหญ่ขึ้นและให้เครดิต จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 13

(7) ตามมาตรา 13 กำหนดให้ การใหญ่ขึ้นและให้เครดิตแก่บริษัทจำกัดซึ่งมีบุคคลที่เป็นลูกหนี้ธนาคาร หรือภริยา หรือสามีของบุคคลที่เป็นลูกหนี้ธนาคารเล็กน้อยเป็นจำนวนเงินเกินครึ่งหนึ่งของทุนของบริษัท เป็นการใหญ่ขึ้นและให้เครดิตแก่บุคคลที่เป็นลูกหนี้ธนาคารจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่า ก่อนที่ธนาคารจะใหญ่ขึ้นและให้เครดิตแก่บริษัทจำกัดใดจะคงพิจารณาถึงผลถือหุ้นของบริษัทจากนั้นด้วย ฉะนั้นผู้ถือหุ้นคนใดไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมด ธนาคารจะต้องสอบความคล่องนั้นเป็นลูกหนี้เงินใหญ่ขึ้นและให้เครดิตของธนาคารหรือไม่ ฉะนั้น การจะใหญ่ขึ้นและให้เครดิตแก่บริษัทจำกัดนั้น เมื่อรวมกับหนี้ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นแล้ว คงไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร ในทำนองเดียวกัน ฉะนั้นบุคคลใดจะมาขอกู้ยืมจากธนาคาร ธนาคารก็ควรที่จะไปตรวจสอบว่า ผู้ขอกู้ยืมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทุนของบริษัทจำกัดที่เป็นลูกหนี้เงินใหญ่ขึ้นและให้เครดิตหรือไม่ หากเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว การให้กู้ยืมแก่ผู้ขอกู้ยืมใหม่เมื่อรวมกับบริษัทจำกัดนั้น จะคงไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคารด้วย ในทางปฏิบัติ ธนาคารมักจะไม่ใคร่ไต่ถามถึงปัญหาข้อนี้สัก เพราะบริษัทจำกัดที่มีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทุนมีจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าในอนาคต



บริษัทจำกัดที่เป็นเครือของบริษัทร่วมกันจะมีมากขึ้น จึงควรที่ธนาคารจะให้ความระมัดระวัง โดยอาจจัดทำรายชื่อยึดหุ้นในบริษัทจำกัดเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทุนของบริษัทไว้ เพื่อตรวจสอบเมื่อมีมาชดเชยใหม่ มิฉะนั้นแล้ว อาจจะทำให้ธนาคารปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายได้

ในกรณีธนาคารพาณิชย์ใหญ่และในเครือคิดเกินบริษัทจำกัด 2 บริษัท ต่อมาบริษัทแห่งหนึ่งได้ซื้อหุ้นในบริษัทอีกแห่งหนึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทุนของบริษัท หากเงินใหญ่และในเครือคิดเกินบริษัททั้งสองรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของธนาคาร จะทำให้ธนาคารปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 13 ทั้งนี้ โดยไม่อาจจะแก้ไขได้ เนื่องจากธนาคารอาจจะไม่ทราบว่าเพราะไมทราบว่ามีบริษัททั้งสองใครรวมตัวกัน หรืออาจจะทราบภายหลังที่ธนาคารทั้งสองใครรวมตัวกันไปแล้ว ฉะนั้น ธนาคารจึงต้องติดตามข่าวคราวของลูกหนี้ที่กระยะเพื่อจะเฝ้าระวังแก้ไขโดยทันที อย่างไรก็ตามก็ เห็นว่าการจะแก้ไขในทันทีเป็นเรื่องที่มีปัญหา มาก กล่าวคือ การเรียกหุ้นส่วนที่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนคืนนั้น ถ้าเป็นจำนวนเงินมาก อาจทำให้บริษัทนั้นประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนจนอาจจะต้องเลิกกิจการไป หรืออาจทำให้ธนาคารเสียหายออกไป เพราะลูกหนี้ต้องไปกู้เงินจากที่อื่นมาใช้หนี้ และการที่ธนาคารต้องเรียกหุ้นส่วนจำนวนมากจะทำให้ธนาคารขาดรายได้อีกไปเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อย ทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้ ก็คือ ธนาคารจะต้องพยายามติดตามความเคลื่อนไหวของลูกหนี้ตลอดเวลา เมื่อทราบแน่ชัดว่า จะมีการรวมกิจการกัน ธนาคารอาจจะรับชดเชยต้นตอธุรกรรมที่ว่าการกระหว่งการคลังเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ได้รับชดเชยต้นตอที่จะมีการรวมกิจการกัน หรือถ้าหากหุ้นส่วนที่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนไม่มากนักก็ควรพยายามออก การใหญ่และในเครือคิดเป็นลำดับไปจนกว่าจะอยู่ในจำนวนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการเสียหายด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย หรือถ้าสามารถทำได้ อาจจะเพิ่มเงินกองทุนให้สูงขึ้น เพื่อสามารถใหญ่และในเครือได้เพิ่มขึ้น

(8) ธนาคารต่างประเทศที่มีสาขา เปิดดำเนินการในประเทศไทยจะใหญ่และในเครือคิดโดยตรงแก่ธุรกิจในประเทศไทยจะอยู่ในบังคับของมาตรา 13 หรือไม่ ในเรื่องนี้ เมื่อพิจารณาถึงความหมายของธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา 4 แล้วจะเห็นว่า ธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์และสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ มีใจจดใจจ่อไปถึง

สาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ ฉะนั้นจึงไม่อาจจะอยู่ในบังคับของมาตรา 13 แต่  
 ความหลักทั่วไปของกฎหมายถือว่า สาขาและสำนักงานใหญ่เป็นส่วนประกอบของนิติบุคคลเดียว  
 กัน สาขาไม่ได้เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากสำนักงานใหญ่ ฉะนั้นเมื่อการใหญ่ของสาขา  
 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานใหญ่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 13 การใหญ่ของสำนักงานใหญ่  
 อันเป็นนิติบุคคลเดียวกันซึ่งมักกระทำผ่านสาขาของตน ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 13 ด้วย

เจตนารมณ์ของมาตรา 13 ในโครงการจะให้ธนาคารเขาไปผูกพันกับลูกหนี้คนใดคน  
 หนึ่งมากเกินไป โดยกำหนดการใหญ่และให้เครดิตเทียบกับเงินกองทุนของธนาคารนั่นเอง  
 เพื่อความเป็นธรรมแก่ธนาคารทุกธนาคารดังโลกอาวแล้ว เมื่อธนาคารต่างประเทศตั้งสาขา  
 ในประเทศไทย โดยมีเงินกองทุนของสาขาน้อยกว่าจะใหญ่และให้เครดิตได้น้อยกว่าอัตรา  
 ส่วนกับเงินกองทุน สาขาของธนาคารต่างประเทศที่จะใหญ่และให้เครดิตแก่ลูกหนี้เกินกว่า  
 ร้อยละ 25 ของเงินกองทุนมาก ๆ รายจึงใ้วิธีให้สำนักงานใหญ่ใหญ่แทน ซึ่งเป็นการกระทำ  
 ที่ขัดแย้งมาตรา 13 หากถือว่าสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 13  
 แล้วก็จะเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับธนาคารในประเทศ เพราะทั้ง ๆ ที่มีเงินกองทุนมากกว่า  
 แต่ใหญ่และให้เครดิตแก่ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งได้น้อยกว่า ฉะนั้นการใหญ่โดยตรงของสำนัก  
 งานใหญ่ในต่างประเทศควรดีอรวมกับการใหญ่ของสาขานาคารนั้นในประเทศไทยและอยู่  
 ในบังคับของมาตรา 13 เช่นเดียวกันกับใหญ่และให้เครดิตของธนาคารที่จดทะเบียนใน  
 ประเทศ

การพิจารณาข้างกล่าวเท่าที่นี้ถือว่า ธนาคารต่างประเทศจะใหญ่แก่ธุรกิจในประเทศ  
 ใดมากน้อยเท่าใดนั้นคงมาขึ้นอยู่กับเงินกองทุนของสาขานาคารนั้นในประเทศไทย  
 อาจมีเห็นว่าไม่เป็นการยุติธรรม เพราะการใหญ่ของสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศนั้น  
 มีเงินกองทุนของสำนักงานใหญ่รองรับความเสี่ยงภัยอยู่แล้ว และทำให้ธนาคารต่างประเทศ  
 ที่มีสาขาในประเทศไทยเสียเปรียบธนาคารต่างประเทศที่ไม่มีสาขาในประเทศไทย เพราะ  
 ธนาคารที่ไม่มีสาขาในประเทศไทยไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงสามารถให้กู้  
 แก่ลูกหนี้รายใดมากเพียงใดก็ได้ แต่เมื่อพิจารณาโดยฉิวดวงแล้ว จะเห็นว่า แม้ธนาคารต่าง  
 ประเทศจะมีเงินกองทุนมากแต่ก็ต้องไร้รองรับความเสี่ยงภัยในการดำเนินงานของสำนัก  
 งานใหญ่และสาขาอื่น ๆ ด้วย หากธนาคารต่างประเทศต้องการรับประโยชน์ในประเทศไทย

ก็ควรจะได้ดำรงเงินกองทุนของสาขาในประเทศไทยให้มากขึ้น ส่วนเรื่องเสียเปรียบธนาคารต่างประเทศที่ไม่มีสาขาในประเทศไทยนั้น เห็นว่าการที่มีสาขาในประเทศไทย ธนาคารก็ได้รับประโยชน์มากและได้เปรียบอยู่แล้ว

(9) มีบางธนาคารเข้าใจว่าลูกหนี้รายใหญ่ตามมาตรา 13 หมายถึงการที่ลูกหนี้เป็นหนี้ธนาคารสุทธิ เมื่อพิจารณาในลักษณะและให้เครดิตแก่ลูกหนี้มักจะนำเอายอดเงินฝากของลูกหนี้มาค่านึงด้วย กล่าวคือ เมื่อคำนวณหาเงินในบัญชีและให้เครดิตที่ไปหักด้วยยอดเงินฝากของลูกหนี้ที่ธนาคารแล้วยังไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ก็จะให้บัญชีต่อไป แม้ว่ายอดเงินที่ให้บัญชีและให้เครดิตจะเกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ก็ไม่ขอถอนคืน เนื่องจากเข้าใจว่ายังไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ความเข้าใจของธนาคารดังกล่าวยังไม่ถูกต้องนัก ทั้งนี้เนื่องจาก เงินในบัญชีและให้เครดิตเป็นคนละเรื่องกับเงินฝาก หรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้จากธนาคารตามนิติกรรมใด ๆ ธนาคารจะนำยอดทั้งสองประเภทมาคำนวณหักกลมกลืนกันไม่ได้ จะหักกลมกลืนกันได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ได้ยื่นยอมโดยทำเป็นหนังสือให้อำนาจธนาคารโอนเงินฝากหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ไปหักยอดหนี้ และการโอนเพื่อหักยอดหนี้จะต้องกระทำให้ปรากฏในบัญชีให้เห็นชัดว่ายอดหนี้ลดลงเท่าใด จึงจะถือว่าถูกต้อง

3. การให้บัญชีและให้เครดิตแก่กรรมการของธนาคาร

การให้บัญชีและให้เครดิตแก่กรรมการ มาตรา 12(2) ได้กำหนดห้ามไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ยังได้ระบุให้การให้บัญชีและให้เครดิตแก่บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการให้บัญชีและให้เครดิตแก่กรรมการ

- (1) ภริยา หรือสามีของกรรมการผู้นั้น
  - (2) หางหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการผู้นั้น หรือภริยาหรือสามีของกรรมการผู้นั้นเป็นหุ้นส่วนอยู่ หรือ
  - (3) หางหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการผู้นั้น หรือภริยาหรือสามีของกรรมการผู้นั้นเป็นหุ้นส่วนจำกัดไม่จำกัดความรับผิด
- การที่กฎหมายกำหนดห้ามกรรมการหรือภริยาหรือสามีของกรรมการ และกิจการ



กิจกรรมการ หรือภริยา หรือสามี มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ก็เงินจากธนาคารที่ตนเป็นกรรมการ ก็มีปัญหาโต้แย้งไต่ถาม ทำให้กรรมการของธนาคารได้รับความลำบากในการกู้ยืม เพราะหากมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจะต้องไปกู้ยืมจากที่อื่น ซึ่งคงไม่ได้รับความสะดวกเท่ากับที่ธนาคารที่ตนเป็นกรรมการ ทั้งทำให้ธนาคารต้องขาดรายได้จากดอกเบี้ยอีกด้วย และ การที่ไม่เป็นกรรมการอยู่ในธุรกิจที่มาก กลับจะเป็นประโยชน์แก่ธนาคาร เพราะสามารถทราบฐานะและการดำเนินงานของกิจการโดยใกล้ชิดตลอดเวลา แต่การที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้เช่นนี้ ก็เนื่องจากเกรงว่า ถ้ายอมให้กรรมการหรือธุรกิจของกรรมการกู้ยืมได้ อาจทำให้การพิจารณาการให้กู้ยืมมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายแก่ธนาคาร เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นคนอื่น และการทุจริตได้ เพราะผู้พิจารณาการให้กู้ อาจเกรงกลัวกรรมการ

แม้กฎหมายจะบัญญัติให้การให้กู้ยืมและให้เครดิตแก่กรรมการคลุมไปถึงสามี หรือภริยา และกิจการที่กรรมการ หรือสามี หรือภริยา มีส่วนเกี่ยวข้องของอยู่ด้วยแล้วก็ตาม ก็ยังมีช่องว่างอยู่คือ มิได้รวมการให้กู้ยืมแก่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กิจการที่บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะมีส่วนอยู่ตามที่กำหนดไว้ และบริษัทจำกัดที่กรรมการหรือภริยา หรือสามีของกรรมการ หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหุ้นรวมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนของบริษัทจำกัดนั้น

4. หลักประกันการให้กู้ยืมและให้เครดิต

ในการให้กู้ยืมและให้เครดิต ธนาคารส่วนใหญ่มักจะเรียกให้ลูกหนี้วางหลักประกัน หรือในบางครั้งก็เชื่อดอกเบี้ยประกัน หลักประกันที่นำมาวางเป็นหลักประกันมักจะไดแก่ อสังหาริมทรัพย์อันใดแก่ที่ดินและโรงเรือน เครื่องจักร และเรือที่จำนองไปตามกฎหมาย และเอกสารแสดงสิทธิต่าง ๆ เช่น ทุน ทุน ไม่รับฝากเงิน พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น ในเรื่องหลักประกันนี้กฎหมายมิได้กำหนดให้ธนาคาร เรียกให้ลูกหนี้นำมาวาง เพราะหลักประกันมีความสำคัญน้อยกว่าความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ การที่ธนาคารให้กู้ยืมและให้เครดิตไปก็หวังที่จะได้รับชำระหนี้คืน มิได้หวังจะยึดหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน หากกิจการหรือโครงการของลูกหนี้ก็มิได้จำเป็นต้องมีหลักประกัน ถ้าหากว่าจะสามารถนำกำไร



จากกิจการหรือโครงการนั้นมาชำระหนี้คืนได้ แต่ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ได้บัญญัติห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์รับหนังกึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ เป็น ประกัน

(1) หนี้ของธนาคารพาณิชย์นั่นเอง การที่กฎหมายห้ามเช่นนี้เนื่องจาก ธนาคารพาณิชย์รับหนี้ของตนเองเป็นประกันแล้ว ธนาคารอาจจะคงยึดหนี้ของตนเองในกรณี ที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ ซึ่งเท่ากับว่า ธนาคารได้ลดหนี้ของตัวเองไปในตัว กล่าว คือ ทางด้านทรัพย์สินของบุคคลแทนที่จะเป็นเงินสดหรือลูกหนี้ หรือทรัพย์สินอื่น ถัดมาเป็นหนี้ ของตนเอง ส่วนทางด้านเงินและทุน แม้จะปรากฏตัวเลขว่าเป็นทุนอยู่ แต่ที่แท้จริงได้จ่าย คืนเจ้าของไปแล้ว ดังนั้นตัวเลขที่ปรากฏอยู่จึงเป็นเพียงรายการตรงกันข้าม (Contra) เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าธนาคารใช้เงินจากเจ้าหนี้มาดำเนินงานเป็นอัตราส่วน กับทุนมากขึ้น และส่วนที่จะรองรับผลขาดทุนก็ลดลง นอกจากนี้ การรับหนี้เป็นประกันอาจ ทำให้ธนาคารใหญ่มีแก๊งลูกหนี้มากเกินมูลค่าทุน เพื่อหวังจะให้ลูกหนี้ไม่เอาใจใส่หนี้คืน แล้ว ทุนจะตกเป็นของธนาคาร ซึ่งทำให้กรรมการของธนาคารสามารถบริหารงานได้โดยไม่ พึงเกรงว่าจะถูกผู้ถือหุ้นอื่นคัดค้าน อันอาจทำให้การบริหารงานผิดพลาด หรือเพื่อประโยชน์ ของกรรมการเป็นการส่วนตัว

(2) หนี้ของธนาคารพาณิชย์จากธนาคารพาณิชย์อื่น ในกรณีนี้ ธนาคารที่เกี่ยวข้อง มี 3 ธนาคาร คือ ธนาคารที่ออกหนี้ ธนาคารที่ซื้อหนี้ และธนาคารที่รับหนี้ของธนาคารที่ออก หนี้จากธนาคารที่ซื้อหนี้ กฎหมายกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งต้องออก ทุนจำหน่าย และธนาคารอื่นก็สามารถซื้อหนี้ของธนาคารอื่นได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของหนี้ที่ ธนาคารนั้นมีอยู่ ตามที่มาตรา 12(6) กำหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะมีให้ธนาคารพาณิชย์ควบคุม กิจการอันมากเกินไปเกินสมควร หากยอมให้ธนาคารรับหนี้ธนาคารอื่นเป็นประกันที่มาจากธนาคาร แล้ว จะทำให้ธนาคารที่รับหนี้เป็นประกันซึ่งอาจมีทุนที่ตนซื้อไว้ร้อยละ 20 แล้ว มีสิทธิใน การออกเสียงมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งจะขัดกับมาตรา 12(6) และอาจเป็นช่องทางให้ธนาคาร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางมิชอบ อย่างไรก็ตามก็ดี ธนาคารพาณิชย์สามารถรับหนี้ของธนาคาร พาณิชย์อื่นจากบุคคลอื่นทั้งนี้บุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีธนาคารเป็นประกันได้ ทั้งนี้เนื่อง

จากการห้ามตั้งถาวรจะมีผลไปประชาชนไม่ยอมซื้อหุ้นของธนาคาร ซึ่งเขาก็มีชักชวนการ  
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น

ปัญหาที่เกิดจากหลักประกัน

(1) ในกรณีที่ธนาคารซื้อ หรือมีหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทจำกัดโดยจำนวนหนึ่ง ไม่เกิน  
ร้อยละ 20 ของเงินทุนในบริษัทจำกัดนั้น หากธนาคารรับหุ้นของบริษัทจำกัดนั้นเป็นประกัน  
การในหุ้นและในเครดิต และปรากฏว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงตกลงโอนหุ้นที่วาง  
เป็นประกันให้แก่ธนาคาร เป็นการชำระหนี้ หนี้ที่รับโอนมา รวมกับหนี้ธนาคารมีอยู่เดิมเกิน  
กว่าร้อยละ 20 ของเงินทุนของบริษัทจำกัด ก็จะเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ฉะนั้นในกรณี  
ดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์จะรับโอนหุ้นของบริษัทจำกัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20 มาเป็นของ  
ธนาคารไม่ได้ ธนาคารจะต้องจำหน่ายไปทันที การปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำโดย  
ง่ายนัก กล่าวคือ อาจจะหาซื้อไม่ได้ ถ้าบริษัทนั้นมีการดำเนินงานที่ไม่ดี หรืออาจจะต้อง  
ขายในราคาต่ำกว่าราคาที่ได้รับโอนมา ซึ่งเขาก็ว่าธนาคารต้องขาดทุน ควบหนี้ ก่อนที่  
ธนาคารพาณิชย์จะรับหุ้นของบริษัทจำกัดเป็นประกัน จึงควรที่จะไต่พิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อน  
ว่า บริษัทนั้นผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ราคาหุ้นเท่าไร หนี้ที่รับมาเป็นประกันมากกว่า  
ร้อยละ 20 ของเงินทุนของบริษัทจำกัดนั้นหรือไม่ หรือหนี้ที่รับมาเป็นประกัน เมื่อรวมกับ  
หนี้ที่มีอยู่แล้วเกินกว่าร้อยละ 20 ของเงินทุนของบริษัทจำกัดนั้นหรือไม่ ถ้าหากเกินกว่าร้อย  
ละ 20 แล้ว ควรจะไต่ถี่ถ้วนความระมัดระวัง และความคุ้มครองโดยใกล้ชิด

เมื่อพิจารณาถึงข้อกำหนดของกฎหมายตามมาตรา 12(6) ที่ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์  
ซื้อ หรือมีหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทจำกัดเกินร้อยละ 20 ของเงินทุนของบริษัทจำกัดนั้นแล้ว  
เห็นว่า การมีหุ้นในกรณีที่ไต่รับจากการชำระหนี้ของลูกหนี้ มีอะไรที่พึงประสงค์ของธนาคาร  
พาณิชย์ แต่ธนาคารจำกัดองรับไว้ มิฉะนั้นธนาคารพาณิชย์จะต้องสูญเสียเงินที่ลงทุนไป เมื่อ  
รับไว้เพราะความจำเป็นและเป็นผลอันเกิดจากลูกหนี้ มีอะไรเกิดจากธนาคารพาณิชย์โดย  
ตรง จึงควรที่จะไต่พิจารณาในเรื่องนี้โดยละเอียดถี่ถ้วน และหากจะพิจารณาแก้ไขกฎหมาย  
ฉบับนี้ เห็นว่า ควรให้ระยะเวลาในการจำหน่ายหุ้น หรือหุ้นกู้ ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20

ของเงินทุนของบริษัทจากกันนั้น ในเวลาอันควร

(2) ประชาชนชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีฐานะเท่าเทียมคนต่างดาว จะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหมือนกับธนาคารไทยไม่ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ดินที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคารก็ไม่สามารถรับโอนอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันขึ้นมาเป็นของธนาคารได้ ทำให้ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศที่มีวิธีการทางออกไปจากธนาคารไทย กล่าวคือ ในกรณีที่ดินที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ หากมีการดำเนินคดีกับลูกหนี้ ธนาคารจะขอให้ศาลขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกัน ถ้ามีผู้เสนอราคาให้ทำ ธนาคารก็จะยังไม่ยอมขาย จะขอให้ศาลประกาศขายหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าจะไถ่ราคาได้ หากยังไม่ไถ่ราคากามที่คองการภายในเวลาอันควรก็จะขอศาลให้เขาอสังหาริมทรัพย์นั้นนำค่าเข้ามาชำระหนี้ และมีบางธนาคารใช้วิธีให้บริษัทในเครือที่มีสัญชาติไทยรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ นำเงินที่ไถ่ชำระหนี้ ถ้าไม่มีการดำเนินคดีกับลูกหนี้ และลูกหนี้ยอมโอนที่ดินให้ ธนาคารก็จะให้ลูกหนี้ทำหนังสือยินยอมมอบหมายให้ธนาคารนำที่ดินไปขายในท้องตลาด ถ้าธนาคารขายไม่ได้ ธนาคารจะให้เขาโดยลูกหนี้ทำสัญญาให้เขา ระบุให้ธนาคารเป็นผู้เก็บผลประโยชน์ แล้วนำผลประโยชน์นั้นมาหักหนี้

ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย